

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO DỰ VÀ CHÚC MỪNG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tặng quà đối tượng chính sách thôn Cam Hòa, xã Thụy Liên (Thái Thụy).



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân thôn Cam Hòa, xã Thụy Liên (Thái Thụy).

công tác khuyến học được nâng cao thực hiện hiệu quả. Toàn thôn có 95,1% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".
Tại ngày hội, thôn Trinh Trung Tây được UBND huyện tặng giấy khen; UBND xã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu và trao quà cho 3 hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

* Sáng ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Cam Hòa, xã Thụy Liên (Thái Thụy). Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Năm 2024, cán bộ và nhân dân thôn Cam Hòa phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát

triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Nhân dân thôn đồng thuận bàn giao 188,2ha đất nông nghiệp trên tổng số 463ha đất trong toàn xã và di dời trên 300 ngôi mộ bàn giao mặt bằng sạch phục vụ xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái; chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển ngành nghề, thương mại, dịch vụ. Nhân dân cũng đồng lòng hiến đất mở rộng nhiều tuyến đường ngang trong khu dân cư; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa. Toàn thôn có trên 96% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Năm 2023, Ban công tác mặt trận thôn được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội biểu dương, chúc mừng những kết quả của cán bộ và nhân dân thôn Cam Hòa đạt được trong thời gian qua. Đồng chí kỳ vọng thời gian tới thôn Cam Hòa nói riêng, xã Thụy Liên nói chung tiếp tục

tận dụng thời cơ, bút phá vươn lên với sự hình thành và phát triển của khu công nghiệp Liên Hà Thái. Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, vun đắp tình làng nghĩa xóm, đồng hành, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Quan tâm giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, đặc biệt là trao truyền những giá trị văn hóa càng cải tạo thế hệ trước cho thế hệ sau. Từ điều kiện tốt nhất cho con em được đến trường, phát triển toàn diện, trở thành những chủ nhân tương lai trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thái Thụy đã tặng quà cán bộ và nhân dân thôn Cam Hòa, gia đình người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho 20 học sinh trên địa bàn xã; Ủy ban MTTQ tỉnh trao kinh phí 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho Ủy ban MTTQ xã Thụy Liên.

* Chiều ngày 17/11, đồng chí Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy

ban MTTQ tỉnh tới dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn 7, xã Vũ Đoài (Vũ Thư).

Năm 2024, cán bộ và nhân dân thôn 7 đã tổ chức thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Kinh tế trong thôn phát triển, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Các gia đình, cá nhân tích cực phát triển sản xuất, giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã đóng góp, ủng hộ hơn 645,6 triệu đồng và hơn 600 ngày công lao động làm 2 tuyến đường giao thông nội thôn dài 1.700m. Năm 2024, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,2%, thôn 7 đạt danh hiệu thôn văn hóa 14 năm liên tiếp.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả nổi bật của cán bộ và nhân dân thôn 7 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thôn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách, quy định của tỉnh, nhất là các chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Chủ động nắm tình hình nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ. Vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn làng. Chủ trọng phát huy những nội dung địa phương có thể mạnh, xây dựng các mô hình, điển hình để nhân rộng trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn nhân dân thôn 7 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, phấn đấu xây dựng xã Vũ Đoài trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao quà cho cán bộ và nhân dân thôn 7, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/11, đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục, đào tạo; thông tin, truyền thông; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên, trẻ em.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể, địa phương.

Báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực giám sát cho thấy, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Bình đã tập trung ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục, đào tạo; thông tin, truyền thông; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên, trẻ em.

Các văn bản được ban hành kịp thời, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền, có tính khả thi, phù hợp với thực tế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của Chính phủ về phát triển văn hóa, du lịch; các văn bản do tỉnh ban hành đã cụ thể hóa việc tổ chức, triển khai các hoạt động văn hóa. Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt kết quả tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ, phát huy giá trị di sản. Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, mạng lưới cơ sở thể thao công lập được chú trọng; thực hiện quy hoạch về du lịch được quan tâm... Công tác thông tin, truyền thông đa dạng, cập nhật kịp thời, phản ánh mọi mặt của đời sống, đáp ứng tốt định hướng tư tưởng và nhu cầu thông tin của bạn đọc; quy hoạch báo chí được triển khai nghiêm túc; việc quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí được chú trọng. Tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín ngưỡng,

tôn giáo; bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Về lĩnh vực giáo dục, các chính sách đối với giáo dục được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định; việc đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa, xây mới trường, lớp học, mua sắm đồ dùng, đồ chơi, học liệu... được ưu tiên đầu tư và được các nguồn lực thực hiện. Quy mô, mạng lưới trường lớp duy trì ổn định, đa dạng các loại hình, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Chất lượng giáo dục đại trà, công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ được quan tâm; giáo dục mũi nhọn được củng cố, nâng cao. 8/8 huyện, thành phố đạt phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3; 100% xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai thực hiện đúng lộ trình, bám sát chủ trương đối với giáo dục và các văn bản chỉ đạo của các cấp.

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy hoạch, sắp xếp lại, từng bước đầu tư phát triển đồng bộ, đa dạng. Công tác tuyên truyền Luật Thanh niên được triển khai với sự vào cuộc của các sở, ngành, Tỉnh đoàn và các địa phương với hình thức, hoạt động phong phú, mô hình sáng tạo. Công tác chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện hiệu quả...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trên các lĩnh vực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phụ trách.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí trân trọng tiếp thu ý kiến của các đồng chí thành viên đoàn giám sát, đồng thời làm rõ thêm những nội dung đoàn giám sát quan tâm, trong đó nhấn mạnh việc quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường hiện nay; công tác quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử; sắp xếp cơ sở giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nhất là với các vấn đề tỉnh đã đề xuất, kiến nghị. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thái Bình trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực thuộc nội dung giám sát. Đồng

chí mong muốn tỉnh tiếp tục có nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách hiệu quả, thực chất, linh hoạt cũng như hoạch định tầm nhìn dài hạn trong công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở bảo đảm chất lượng, phong phú. Đồng chí đánh giá cao chất lượng, hiệu quả để án hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển công nghiệp văn hóa. Muốn có giá trị kinh tế từ công nghiệp văn hóa thì phải có hoạt động văn hóa chuyên nghiệp, tạo sức hút, ảnh hưởng lớn trong xã hội. Cùng với đó, Thái Bình cần quan tâm quy hoạch hạ tầng, tạo điều kiện để phong trào thể dục thể thao quần chúng lan tỏa và phát triển. Đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư lĩnh vực du lịch, từ đó xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, mang tính kết nối trong tỉnh và các địa phương lân cận...

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội ghi nhận các ý kiến đóng góp, xây dựng, đề xuất, kiến nghị của tỉnh; đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu, chuyển tới các cơ quan chức năng và tham mưu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các chính sách phù hợp.

TU ANH

Khánh thành trùng tu đền thờ Linh Từ Quốc Mẫu

Sáng ngày 16/11, xã Liên Hiệp (Hưng Hà) tổ chức khánh thành trùng tu di tích lịch sử quốc gia đền thờ Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Đền thờ Linh Từ Quốc Mẫu là nơi phụng thờ bà Trần Thị Dung, hoàng hậu cuối cùng của nhà Lý, vợ vua Lý Huệ Tông, mẹ của nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam là Lý Chiêu Hoàng. Sau khi vua Lý Huệ Tông mất, nhà Trần được thiết lập, bà tái hôn và trở thành vợ của Thái sư Trần Thủ Độ. Trần Thị Dung tên là Trần Thị Ngừ, bà là con gái Trần Lý, em gái Trần Thừa và Trần Tự Khánh, là cô ruột vua Trần Thái Tông (1226 - 1258).

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông năm 1258, bà được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện mưu kế "Vườn không nhà trống" do nhà Trần định sẵn một cách thành công, bảo vệ vương tôn, quý tộc nhà Trần. Đồng thời, bà còn tổ chức tích trữ và vận chuyển lương thảo kịp thời cho quân Đại Việt. Với công lao to lớn, vua Trần Thái Tông phong bà làm Linh Từ Quốc Mẫu.

Đền thờ Linh Từ Quốc Mẫu được công nhận di tích lịch sử quốc gia năm 1993. Trải qua thăng trầm của thời gian, nhiều hạng mục của di tích đã bị xuống cấp. Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của di tích, được sự thống nhất của chính quyền cơ sở, sự phát tâm công đức của nhân dân địa phương, các nhà hảo tâm và con em xa quê, tháng 6/2024, UBND xã Liên Hiệp đã tiến hành trùng tu di tích với tổng kinh phí giai đoạn 1 hơn 6,3 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Hưng Hải ủng hộ 6,2 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp.

Sau gần 5 tháng thi công, đền thờ Linh Từ Quốc Mẫu hoàn thành với diện tích 3.750m², gồm ngôi điện thờ có diện tích 130m², làm bằng chất liệu gỗ; nội điện có tượng, hoành phi, câu đối sơn son thiếp vàng cùng nhiều đồ thờ quý; ngoài điện thờ được xây dựng tường bao, cổng đền, tam môn tự trụ, hồ phong thủy bảo đảm kiến trúc truyền thống, mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh và thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân tổ tiên của nhân dân ta, góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử của quê hương, khẳng định vị thế của Hưng Hà trong bản đồ du lịch Thái Bình.

THANH THUY

2 cá nhân của Thái Bình được trao giải thưởng Lương Định Của năm 2024

Theo công bố của Trung ương Đoàn, tỉnh Thái Bình có 2 cá nhân được trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIX năm 2024, đó là anh Nguyễn Văn Luân, thôn Ngọc Chí, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) và anh Trần Quý Nam, thôn Trung Nghĩa, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình).

Anh Nguyễn Văn Luân là một trong những thanh niên tiêu biểu nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến nhất vào quá trình sấy lúa, liên kết sản xuất và bao tiêu lúa tươi cho các hợp tác xã và bà con nông dân. Công ty của anh đã liên kết sản xuất hơn 1.000ha ruộng, tăng thu nhập cho gia đình và giải quyết việc làm cho 25 lao động địa phương.

Anh Trần Quý Nam là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Behena (phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình) tiên phong trong lĩnh vực chế biến thực phẩm từ nông sản với các dòng sản phẩm bột rau, củ, quả hòa tan. Mô hình kinh doanh của anh đã mang đến sinh kế cho nhiều bà con trong tỉnh với mức tiêu thụ nông sản trong bình quân 30 tấn rau/năm, giải quyết việc làm cho 15 lao động địa phương.

Giải thưởng Lương Định Của do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới.

NGUYỄN TRIỆU

Tặng 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 17/11, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình "Hành trình cuộc sống", trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

30 chiếc xe đạp tổng trị giá 57 triệu đồng đã được trao tặng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của các em; mong rằng phần quà sẽ góp phần nâng bước, tiếp sức các em trong hành trình tới tương lai.

Với khẩu hiệu "Trao tặng một chiếc xe, thay đổi một cuộc đời", trong hơn 10 năm qua, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam đã trao tặng hơn 25.000 chiếc xe đạp cho hơn 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Trước đó, Công ty đã tặng 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại tỉnh Thái Bình.

ĐỖ HỒNG GIA

CÁC TRƯỜNG KỶ NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Sư phạm Thái Bình. Trải bao thăng trầm, khó khăn từ thời chiến tranh đến hòa bình lại và những thách thức trong đào tạo, tuyển sinh suốt 2 thập kỷ qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình vẫn trụ vững, không ngừng phát triển, đóng góp công sức vào sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm gần đây, nhà trường đã chuyển đổi theo mô hình mới: trường trong trường, trường phố thông nhiều cấp học; tiếp nối, mở rộng thêm nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp; nhiệm vụ giáo dục đặc biệt; nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

mầm non trình độ cao đẳng. Đây là mô hình hoạt động được đánh giá khả quan, phù hợp với thực tiễn, nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh và được nhân dân ủng hộ giúp nhà trường ngày càng phát triển. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non, đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giáo. Bảo đảm chất lượng giáo dục đối với 2 cơ sở giáo dục trực

thuộc là Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Tiểu học, THCS và THPT Quách Đình Bảo.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ mắc chứng tự kỷ; tư vấn tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp cho trẻ tự kỷ. Xây dựng chiến lược dài hạn nhằm khẳng định vai trò, uy tín của nhà trường.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 - 2024 được biểu dương, khen thưởng.

* Sáng ngày 17/11, Trường THCS Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (1964 - 2024) và

42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024).

Trường THCS Hoàng Diệu tiên thân là Trường Phổ thông cấp 2 Hoàng Diệu thành lập tháng 6/1964. Trải qua thăng trầm của lịch sử, Trường đã qua 3 lần đổi tên, 2 lần di chuyển địa điểm, các thế hệ thầy trò luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên đạt những thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

Đến nay nhà trường đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trường có 41 cán bộ, giáo viên, 20 lớp với 1.035 học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; chất lượng học

sinh giỏi, chất lượng thi trung học phổ thông có sự bứt phá. Những nhà trường đạt nhiều thành tích, được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp cơ sở. Đặc biệt, năm học 2023 - 2024, nhà trường được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, Trường THCS Hoàng Diệu quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; chú trọng giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh...

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND thành phố đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường THCS Hoàng Diệu; đại diện cựu học sinh trao quà, học bổng cho 26 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Sáng ngày 17/11, Trường THCS Song Lãng (Vũ Thư) tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (1964 - 2024) và 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024).

Trường cấp II Song Lãng (tiền thân của Trường THCS Song Lãng) thành lập năm 1964 với 5 lớp học dựng bằng tre lợp mái rạ, có 11 thầy cô giáo, 237 học sinh. Trải qua các giai đoạn phát triển, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng các thế hệ cán bộ, giáo

viên, học sinh luôn nỗ lực vượt khó vươn lên. Đến nay, Trường THCS Song Lãng có 16 phòng học, 10 lớp với 407 học sinh; cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Thấy và trở nhà trường không ngừng nỗ lực, sáng tạo để nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động. Nhiều cựu học sinh của Trường thành đạt, hiến đàng nhận vị trí chủ chốt trong các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Tại lễ kỷ niệm, Trường THCS Song Lãng đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2023 - 2024.